



SERVICE BROCHURE

# DUNG MÔI THINNER STREAMER

2023 - 2024





“

***Dung môi Thinner Streamer làm giảm thiểu các lỗi trong quá trình sơn và cải thiện chất lượng ngoại quan của sản phẩm.***

Dung môi Thinner Streamer giúp khách hàng giảm thiểu các lỗi trong quá trình sơn và cải thiện về mặt ngoại quan. Do đó, nó đóng góp quan trọng đáng kể vào quá trình sơn về cả mặt chi phí và chất lượng.



## CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP

CUNG CẤP NGUỒN DUNG MÔI CƠ BẢN ỔN ĐỊNH ĐẾN KHÁCH HÀNG.



*Coature Việt Nam sẽ thiết kế các loại dung môi độc đáo phù hợp nhất với yêu cầu chất lượng sơn của bạn. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo độ ổn định trong việc cung cấp dung môi cho quá trình sản xuất.*



### **Phát triển các công thức dung môi riêng biệt phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng.**

*Chúng tôi luôn lắng nghe một cách cẩn thận yêu cầu của khách hàng về chất lượng sơn. Đồng thời, chúng tôi sẽ nghiên cứu môi trường sơn và các phương pháp sơn mà khách hàng đang sử dụng.*



### **Phân tích chính xác các thành phần trong dung môi hiện đang sử dụng.**

*Chúng tôi sử dụng thiết bị đặc biệt để phân tích thành phần dung môi hoặc các loại sơn mà bạn đang sử dụng. Vì trong sơn cũng đã trộn sẵn một lượng dung môi nhất định.*



### **Hỗ trợ quá trình đánh giá kiểm tra chất lượng các sản phẩm dung môi Thinner Streamer.**

*Dung môi Thinner Streamer khi được đề xuất cho khách hàng, sẽ luôn đi kèm quy trình hỗ trợ kiểm tra đánh giá hiệu quả của sản phẩm. Dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi các yêu cầu của khách hàng được thực hiện đầy đủ và các vấn đề hiện tại được giải quyết. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, mà tạo ra các sản phẩm giá trị lâu dài nhằm cải tiến chất lượng sản xuất cho khách hàng.*





## HỢP TÁC VỚI NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT DUNG MÔI HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN.

Sản phẩm chính của chúng tôi là sơn, nhưng để trở thành đối tác trong lĩnh vực sơn phủ, chúng tôi cũng cung cấp dung môi như một thành phần bổ sung cho lớp phủ. Coature Group đã có một lịch sử hợp tác lâu dài với Daishin Chemical, một trong những nhà sản xuất dung môi hàng đầu của Nhật Bản, và chúng tôi có lợi thế được họ hỗ trợ kỹ thuật một cách nhiệt tình và nhanh chóng. Chúng tôi tự tin rằng có thể đóng góp vào chất lượng lớp phủ của khách hàng bằng cách tận dụng khả năng phân tích và dịch vụ đề xuất của họ.



### Hạn chế tối đa những thành phần nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Các mối nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe công nhân gây ra do dung môi hữu cơ được đánh giá là một trong những rủi ro kinh doanh nghiêm trọng nhất. Nhân sự là tài sản của tổ chức, hãy bảo vệ và tạo ra môi trường làm việc an toàn cho họ, những người thường xuyên phải tiếp xúc với các sản phẩm sơn và dung môi hữu cơ. Thinner Streamer là dung môi không chứa các chất độc hại, giúp phân tạo ra môi trường làm việc thân thiện với con người.



### Sản phẩm của tương lai - Dung môi thân thiện với môi trường.

Khi các quy định về bảo vệ môi trường trên toàn cầu trở nên nghiêm ngặt hơn, việc sử dụng dung môi hữu cơ cũng sẽ ngày càng bị hạn chế. Bằng những kinh nghiệm đã thực hiện tại Nhật Bản, một đất nước tiên phong trong việc kiểm soát sử dụng các dung môi hữu cơ, chúng tôi có thể giúp bạn chuyển đổi một cách chủ động sang các dung môi ít ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Chúng tôi cũng có một loạt các dung môi cải tiến bao gồm cả dung môi Nitơ.

# Chúng tôi có các kiến thức chuyên môn về dung môi nhằm cải thiện chất lượng lớp sơn phủ, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của khách hàng. Một số yếu tố chính có thể cải thiện chất lượng sơn phủ là khả năng hòa tan và tốc độ khô của dung môi.

Lớp sơn phủ, bước cuối cùng trong quá trình sản xuất, là một bước rất quan trọng ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm của khách hàng. Trong quá trình sơn, dung môi có nhiệm vụ làm mỏng và hòa tan sơn, có vai trò quan trọng tương đương như các thành phần khác trong sơn.

Vi vậy, việc sử dụng đúng loại dung môi pha sơn sẽ có tác động tích cực lên lớp phủ. Cụ thể, chúng tôi đặt mục tiêu cải thiện về ngoại quan của lớp sơn phủ bằng cách cung cấp dung môi có khả năng hòa tan và tốc độ khô được điều chỉnh một cách thích hợp theo từng loại sơn.



*Sơn ban đầu được sản xuất với độ nhớt cao, pha dung môi nhằm làm giảm độ nhớt và khiến sơn dễ dàng sử dụng hơn. Ngoài ra, dung môi sẽ có nhiệm vụ hòa tan các (resin) nhựa tổng hợp có trong sơn làm cho bề mặt lớp sơn mịn màng. Tốc độ sơn khô thay đổi theo nhiệt độ từng mùa (thời tiết) trong năm, việc ổn định sự thay đổi này trong quá trình sơn bằng việc điều chỉnh tốc độ khô của dung môi pha sơn cũng sẽ góp phần làm bề mặt lớp sơn phủ được đẹp hơn.*

## SẢN PHẨM YÊU THÍCH CỦA NHIỀU CÔNG TY NHẬT BẢN TẠI ĐÀ NẴNG.

Dung môi Thinner Streamer là lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà máy sản xuất tại Đà Nẵng - nơi đặt trụ sở của công ty chúng tôi. Và hiện chúng tôi cũng đang cung cấp dung môi cho một số nhà máy hàng đầu của Nhật Bản tại Hà Nội.



## OUR CORE SERVICES

Dưới đây là phần tổng quan về các dịch vụ được cung cấp bởi Coature Việt Nam. Coature Group, có những chuyên gia sơn từ Nhật Bản, sẽ giúp sản phẩm của bạn trở nên độc đáo và cạnh tranh thông qua nhiều dịch vụ khác nhau. Đầu tiên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi về mọi vấn đề liên quan đến việc sơn. Chúng tôi sẽ đề xuất sản phẩm tốt nhất để đáp ứng các yêu cầu của bạn.

### Paint Voyager



*Việc sử dụng sơn chất lượng cao sẽ giúp gia tăng giá trị cũng như năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. Coature Group, với kiến thức chuyên sâu về nhiều loại sơn Nhật Bản, có khả năng đề xuất, vận chuyển nhanh chóng nhiều chủng loại sơn khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu, áp dụng với cả những đơn hàng nhỏ.*

### C.E Partner



*Nâng cao hiệu quả quy trình sơn của khách hàng. Chúng tôi sẽ là đối tác của bạn trong việc theo đuổi mục tiêu năng suất sản xuất. Quy trình sơn là bước cuối cùng trong quy trình sản xuất, do đó đây là quy trình yêu cầu sự ổn định nhất về chất lượng sản phẩm.*

### Local Paint Development



*Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất sơn trong nước, chúng tôi hiện đang tìm hiểu và phát triển sơn Việt Nam chất lượng cao. Để lựa chọn được các sản phẩm phù hợp với ngân sách của bạn, chúng tôi đề xuất kế hoạch sản xuất và cung cấp dịch vụ liên tục từ việc phối màu đến bất kỳ vấn đề gì cần khắc phục. Điều này giúp thiết lập mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Coature và khách hàng.*

### Thinner Streamer



*Dung môi pha sơn có nhiệm vụ hòa tan và làm mỏng mịn bề mặt sơn. Do đó chất lượng của dung môi sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng của lớp sơn phủ. Chúng tôi cung cấp những loại dung môi Thinner Streamer phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng dựa trên từng loại sơn, điều kiện sơn và sự biến đổi thời tiết. Thinner Streamer được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, điều này cũng đóng góp vào việc giảm chi phí cho khách hàng.*

# SỨ MỆNH CỦA COATURE GROUP TẠI VIỆT NAM



Thông qua Dịch vụ cung cấp sơn, chúng tôi muốn được phục vụ cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang nỗ lực làm việc tại Việt Nam. Bằng những kiến thức chuyên môn và kỹ năng được tích lũy trong lĩnh vực sơn, Coature Group sẽ là đơn vị hợp tác, tư vấn, song hành cùng khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng và sản xuất.

## PRINCIPLES

<b>Challenge</b>	<i>Thử thách của chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Trong tất cả các hoạt động, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu tạo ra các giá trị mới thông qua việc theo đuổi những kết quả tốt nhất mà không ngại thất bại.</i>
<b>Open mind</b>	<i>Chúng tôi sẽ luôn hướng theo nhu cầu của khách hàng với một tinh thần không biết mệt mỏi. Theo đó, với tâm thế công bằng và không thành kiến, chúng tôi luôn cố gắng thấu hiểu sự đa dạng văn hóa và khác biệt xã hội giữa các dân tộc.</i>
<b>Active</b>	<i>Chúng tôi luôn luôn phát huy năng lực hành động, tiên phong hoạt động nơi đầu ngành. Hơn nữa, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một doanh nghiệp hoạt động và phát triển trên toàn cầu.</i>
<b>Teamwork</b>	<i>Chúng tôi làm việc cùng nhau như một đội thống nhất. Và là một đội ngũ, chúng tôi chia sẻ thông tin mở và giao tiếp cởi mở với nhau.</i>
<b>Unique</b>	<i>Chúng tôi tiếp thu những ý tưởng độc đáo, hiện thực hóa chúng để theo đuổi mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiêu biểu trong xã hội</i>
<b>Right-people</b>	<i>Chúng tôi luôn tôn trọng các chuẩn mực xã hội và nỗ lực trau dồi mọi kỹ năng cá nhân để có thể đưa ra những đánh giá đúng đắn dựa trên các giá trị chung của con người.</i>
<b>Expert</b>	<i>Mỗi thành viên của Coature Group đều có ý thức về sứ mệnh của mình, trau dồi kiến thức và chuyên môn để trở thành chuyên gia cung cấp những giá trị vượt qua sự mong đợi của khách hàng.</i>







“

## *Coating for the Future*


Nhiệm vụ cao nhất của Coature Group là trở thành đối tác tin cậy về lĩnh vực sơn và không ngừng đóng góp nâng cao giá trị sản phẩm cho khách hàng.


### **CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM**

 **Trụ sở chính:** Tầng 3, tòa nhà Indochina Riverside Tower, số 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

 +84 (0) 236 3770 540

 [info@coaturevn.com](mailto:info@coaturevn.com)

 **Văn phòng Hà Nội:** Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

 **Văn phòng Hồ Chí Minh:** Phòng 1901, tầng 19, tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam